



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด อบต. บ้านขาม โทร ๐๔๒-๐๐๐๒๑๙

ที่ นก.๗๒๕๐๑/๔๘๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และเพิ่มเติมแผน ครั้งที่ ๑ (๒๕๖๓-๒๕๖๔) และขยายแผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี ออกไปจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และให้เป็นไปตามแผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้โปร่งใส เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้รายงานผลติดตามผลดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ระยะเวลา ๑ ปี ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

มติที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่องแสดงเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

-ผลการติดตาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

-ผลการติดตาม ไม่มีพนักงานนำรถทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว และไม่ปรากฏว่ามีพนักงานที่ประกอบกิจการร้านค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสัญญากับ อบต.บ้านขาม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

-ผลการติดตาม มีการดำเนินการปลูกต้นไม้ ณ โคกคึม บ้านดอนนาดี

โครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-ผลการติดตาม มีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในปลายต้นเดือนพฤษภาคม

มติที่ ๒ บริหารงานราชการป้องกันการทุจริต

ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

-ผลการติดตาม พนักงานส่วนตำบลได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและไม่มีการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน และไม่มีการขู่ลู่ทางการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ ป.ป.ช..

ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-ผลการติดตาม อบต.บ้านขาม ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

-ผลการติดตาม มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีขั้นตอน ระยะเวลาและทบทวนเสมอ มีหลักเกณฑ์ ก.อบต.สรรหาและคัดเลือก มีฐานข้อมูล แผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ มีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง มาตรการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-ผลการติดตาม พนักงานรับของขวัญของข้าราชการเฉพาะตามธรรมจรรยา ทูนทรัพย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู พนักงานจ้างส่วนตำบล

-ผลการติดตาม พนักงานให้บริการประชาชนเสมอภาค ยึดระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการให้บริการ พนักงานมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่เลือกปฏิบัติ และพนักงานใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียหายหรือสิ้นเปลือง

มติที่ ๓ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

หนังสือ อบต.บ้านขาม มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

-ผลการติดตาม อบต.บ้านขามได้ดำเนินการแจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์แก่ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในเขตตำบลและมีตู้แดงรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

-มีประกาศช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ติดประกาศทางบอร์ดประชาสัมพันธ์

มีคำสั่ง อบต.บ้านขาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

-ผลติดตาม มีนายลือชัย คำแก้ว กับ นายบรรพต จันทะโค เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่องมาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต

-ผลติดตาม ประชาชนมีการเสียภาษีอากร เพื่อนำมาบริหารงาน มีการเชิญประชาชนมารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีการปิดประกาศรายงานสถานะการเงินที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทุกๆ ๓ เดือน ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกันที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ๒๕๖๔ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู

-ผลการติดตาม ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรับชำระภาษีอากร ณ โรงเรียนบ้านดอนนาดี

มติที่ ๔ เสริมสร้างปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบท.

ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

-ผลการติดตาม มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง ดำเนินการจัดหา ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและการทำสัญญาเป็นไปตามแผน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

-ผลการติดตาม ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกระทำการทุจริต หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

-ผลการติดตาม มีประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และตู้แดงรับเรื่องร้องเรียน

โครงการอบรมความรู้ด้านงานกิจการสภาท้องถิ่น

-ผลการติดตามมีการอบรมผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บ้านขาม ให้ทราบข้อระเบียบ
กฎหมายใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรการกิจกรรมประเมินผลการควบคุมภายใน

-ผลการติดตาม มีการจัดทำเอกสารการควบคุมภายใน

(ลงชื่อ)



(นายลือชัย คำแก้ว)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นายลือชัย คำแก้ว)

นิติกรชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านขาม

ความเห็น/คำสั่งนางองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม